

**แผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2566**

**แผนงาน/โครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer  
หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ  
Smart Farmer พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1**

ที่	วิธีการดำเนินงาน	ปี 65			ปี 66									ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
1	พิจารณากำหนดเป้าหมายดำเนินการและกำหนดหลักสูตรการอบรม และจัดทำโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเสนอกรมฯ เพื่อขออนุมัติให้หลักการจัดฝึกอบรมที่มีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ผ่านกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	↔													กพส.
2	วางแผนการจัดฝึกอบรมตาม หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ	↔													กพส.
3	พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรตามจำนวนเป้าหมายที่ได้จัดสรร (Smart farmer)	↔													ศพส.ปทุมธานี/สนง.ปศจ.ปทุมธานี
4	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (Smart officer)	↔													สนง.ปศจ.ปทุมธานี

	พร้อมนำพาเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ													
5	ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง เช่น ขออนุมัติดำเนินการจัดฝึกอบรม หนังสือแจ้งประสานหน่วยงาน หนังสือเชิญวิทยากร การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ					↔								ศพส.ปทุมธานี/สนง.ปศจ.ปทุมธานี
6	รายงานผลการจัดโครงการฯให้กรมปศุสัตว์ทราบภายใน 30 วัน					↔								ศพส.ปทุมธานี
7	ติดตามผลการดำเนินงานภายหลังการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง									↔				ศพส.ปทุมธานี



ผลการดำเนินงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 หลักสูตร "เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ" ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และเกษตรกร (Smart Farmer) จำนวน 18 ราย (ในพื้นที่จ.ปทุมธานีประกอบด้วยเกษตรกรที่เป็น Smart farmer 1 ราย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการแปรรูป (Smart officer) 1 ราย โดยโครงการอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้



	ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนผ่าน สกม. และกองคลัง													
3	จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้แก่กลุ่มเกษตรกรฯเป้าหมาย			↔										สนง.ปศจ.ปทุมธานี
4	ดำเนินงานตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนฯ			↔										สนง.ปศจ.ปทุมธานี
5	ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยส่งหนังสือมาทางกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์			↔										ศพส.ปทุมธานี/สนง.ปศจ.ปทุมธานี
6	ชี้แจงรายละเอียดโครงการและวิธีปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ					↔								ศพส.ปทุมธานี
7	ร่วมจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม						↔							ศพส.ปทุมธานี/สนง.ปศจ.ปทุมธานี

ที่	วิธีการดำเนินงาน	ปี 65	ปี 66	ผู้รับผิดชอบ
-----	------------------	-------	-------	--------------

		ต. ค. 65	พ. ย. 65	ธ. ค. 6 5	ม. ค. 67	ก. พ. 67	มี.ค. .67	เม. ย.6 7	พ. ค. 67	มิ. ย. 67	ก. ค. 67	ส. ค. 67	ก. ย. 67	
8	สรุปผลการดำเนินงานให้กองผลิตภัณฑ์ทราบ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นฝึกอบรม						←→							ศพส.ปทุมธานี
9	รายงานผลการจัดโครงการฯ ให้กรมปศุสัตว์ทราบ ภายใน 30 วัน						←→							สนง.ปศจ.ปทุมธานี
10	รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของก องแผนงาน (e-Operation) ในส่วนฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นและในส่วนกา รอุดหนุนปัจจัยการผลิต						↔							สนง.ปศจ.ปทุมธานี
11	ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแ ปลงใหญ่ อย่างต่อเนื่อง										←→			สนง.ปศจ.ปทุมธานี



**ผลการดำเนินงาน:** ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี จัดการอบรมหลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม" ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดการอบรมดังนี้

1. การบรรยาย หัวข้อ หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เบื้องต้น
2. การบรรยาย หัวข้อ สุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
3. การตัดแต่งไก่พื้นเมืองเพื่อการแปรรูป
4. การเตรียมไก่ย่าง
5. การเตรียมไก่รมควัน

## 6. การเตรียมไก่พื้นเมืองนึ่งสมุนไพร



**แผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**แผนงาน/โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ณ**

**กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี**

ที่	วิธีการดำเนินงาน	ปี 65			ปี 66									ผู้รับผิดชอบ	
		ต. ค. 6 5	พ. ย. 6 5	ธ. ค. 6 5	ม. ค. 6 7	ก. พ. 6 7	มี. ค. 67	เม. ย. 67	พ. ค. 6 7	มิ. ย. 6 7	ก. ค. 6 7	ส. ค. 6 7	ก. ย. 6 7		
1	รับนโยบายขับเคลื่อนโครงการและเสนอขอรับกา รสนับสนุนงบประมาณ	↔													กพส.
2	ป ร ะ ชุ ม ชี แ ล ง โ ค ร ง ก า ร ฯ และสำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของก ลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมด้วย	←→													กพส./ศพส.ปทุมธานี/สนง. ปศ.ปทุมธานี
3	จัดทำระเบียบเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเสนอ กรมฯอนุมัติ	←→													กพส.
4	ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)	←→													ศพส.ปทุมธานี/สนง.ปศ จ.ปทุมธานี
5	ทำการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตตามระเ		←→												สนง.ปศจ.ปทุมธานี

	บียบเงินอุดหนุนฯ													
6	จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชน							←					→	สนง.ปศจ.ปทุมธานี
7	ติดตามงาน ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละผลิตภัณฑ์							←					→	ศพส.ปทุมธานี



**ผลการดำเนินงาน :** ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี (ศพส.ปทุมธานี) กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ได้สนับสนุนเครื่องมือและปัจจัยการผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านการแปรรูป และติดตามการสนับสนุนปัจจัยด้านการแปรรูป ได้แก่ เครื่องบดเนื้อสัตว์ ขนาด 1.5 แรงม้า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กลุ่มมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน เพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้ฮั่วหมูสมุนไพร

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ทางกลุ่มฯ มีความต้องการจะพัฒนาและยกระดับขึ้น อีกทั้ง ศพส.ปทุมธานี ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ใส่อ้าวให้แก่กลุ่มฯ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

## ปัญหาอุปสรรค

-

## ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key success factor

มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และได้รับความร่วมมือกับเกษตรกรและผู้สนใจในการเข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำความรู้ในการอบรมไปถ่ายทอดและเพิ่มรายได้

## ข้อเสนอแนะในโครงการภาพรวม

1. การจัดหาตลาดหรือช่องทางจำหน่ายให้กลุ่มเกษตรกรเพิ่มเติม
2. หากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใดมีความสนใจอยากแปรรูปและทางจังหวัดมีงบประมาณ ทางศพส.ปทุมธานี ยินดีที่จะไปเป็นวิทยากรให้
3. หากเป็นไปได้  
ต้องการงบประมาณเพิ่มเติมในการสนับสนุนเครื่องมือแก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

